



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร.๗๒๐๐ - ๗๒๐๒

ที่ อว. ๐๖๒๔.๑(๒)/ ว ๒๓๐

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายชื่อและจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
 ๒. แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้มีการนำเสนอวิธีการ กระบวนการ และปรับแนวทางในการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งผลโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเขียนโครงการในแบบฟอร์มใหม่ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ shorturl.asia/XPjQe หรือตาม QR code ด้านล่างนี้ ส่งมายังกองนโยบายและแผน ทั้งในรูปแบบไฟล์ Word. และเอกสาร จำนวนโครงการละ ๓ ชุด พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมโครงการ และผู้เห็นชอบโครงการทั้ง ๓ ชุด ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการทำสัญญาตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมโครงการ จำนวน ๒ ฉบับ ให้เรียบร้อย และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อเสนอรับการอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความเห็นคณบดี

1. อนุมัติ.....
2. มอบ *สมชาย ใจดี*
3. อื่นๆ.....



QR code แบบฟอร์มฯ

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

1. เพื่อโปรดทราบ / ทราบมา

2. เห็นความมอบ / มอบมา

สมชาย ใจดี

(น.ส.วิไล ดวงเนตร)

14 ก.ย. 2564

(อาจารย์ ดร.พนัสนิ กุลขันธ์)

14 ก.ย. 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์

คำชี้แจง

1. แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใหม่ที่กำหนดเท่านั้น โดยให้จัดทำ 3 ชุด และลงลายมือชื่อผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ (คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน) ส่วนผู้อนุมัติกองนโยบายจะนำเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป

2. การดำเนินการเซ็นสัญญาสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสัญญา 2 ฉบับ และให้ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ทั้งผู้ร่วมโครงการทั้งหมด และลงชื่อพยานในหน่วยงาน 1 คน (คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน) ส่วนพยานคนที่ 2 กองนโยบายจะนำเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนำเสนอให้อธิการบดีลงนามต่อไป

3. สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ shorturl.asia/XPjQe หรือทางเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน

๔. ให้นำหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และรวบรวมไฟล์เป็นหน่วยงานจัดส่งมาทาง E - mail plan_bru@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการใหม่		งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์		๔,๒๖๐,๐๐๐	
๑	การยกระดับรายได้ชุมชนด้วยงานหัตถศิลป์สามวัยจากขยะรีไซเคิลชุมชนตำบลลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๐,๐๐๐	นายสรรเพชร เพ็ชรจัด
๒	นวัตกรรมกรรมการบริหารจัดการ PM ๒.๕ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จำพวกปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	ผศ.ไพรัชซ์ จันทร์งาม
๓	การพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัตจากโปรแกรม Geogebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐๐,๐๐๐	นายธราทิตย์ เกตุหอม
๔	การพัฒนาศักยภาพครูประจำการให้เป็นครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๐,๐๐๐	นายอุกฤษฏ์ นาจำปา
๕	การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อถ่ายทอดและบ่มเพาะให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย ในจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	อาจารย์ภูกัน แจ็กไธสง
๖	การพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ในจังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	ผศ.ดร.สุชาติ ทอมจันทร์
๗	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการออกแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยการวิจัย	๓๐๐,๐๐๐	ผศ.ดร.กระพั่น ศรีงาน
๘	การเสริมสร้างศักยภาพครู และพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
๙	กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผิงกราฟิกประกอบการใช้คำถามที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย	๑๕๐,๐๐๐	ผศ.ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์
๑๐	การวิจัยและพัฒนากระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป (Common European Framework Reference on Language: CEFR) ระดับ B 1	๓๕๐,๐๐๐	ดร.ปองเอก เฟ็งลุน
๑๑	การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ Re – Skill/Up – skill ครูดนตรีในจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี	๒๕๐,๐๐๐	ผศ. ดร.ธิตี ปัญญาอินทร์

	โครงการใหม่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๒	กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อนวัตกรรมแบบฝึกทักษะ เทคโนโลยี AR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒ ๓ และ ๔	๒๕๐,๐๐๐	ดร.ประทวน วันนิง
๑๓	โครงการวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์	๑๕๐,๐๐๐	อาจารย์ณมล จิตต์หาญ ดร.ชลาลัย วงศ์อารีย์
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะครุศาสตร์เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ คณะครุศาสตร์	๑๕๐,๐๐๐	อาจารย์กรรัช มากเจริญ อาจารย์ปัฐพงษ์ เทียมตรี
๑๕	โครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่โรงเรียนวัดเยี่ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐,๐๐๐	ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ อาจารย์กรนาริน สาริยา
๑๖	โครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐,๐๐๐	ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ ผศ.ดร.อนล สอนประดิษฐ์
๑๗	โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐,๐๐๐	อาจารย์กรรัช มากเจริญ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์
๑๘	โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๕๐,๐๐๐	อาจารย์กรรัช มากเจริญ อาจารย์นพดล อิ่มสุด
๑๙	โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐	ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ อาจารย์โยธิน จำแทนทะรังค์
๒๐	โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการศึกษาและยกระดับการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
๒๑	โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์	๑๐๐,๐๐๐	ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ อาจารย์สิัญชัย ครบอุดม
๒๒	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษา IT คณะครุศาสตร์	๘๐,๐๐๐	ผศ.ดร.เกษสุดา บุณณพันธ์ศักดิ์

	โครงการใหม่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒๓	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์	๘๐,๐๐๐	ผศ.ดร.เกษสุดา บุรณพันธ์ศักดิ์
๒๔	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษาพลศึกษา คณะครุศาสตร์	๘๐,๐๐๐	ผศ.ดร.เกษสุดา บุรณพันธ์ศักดิ์
๒๕	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางศาสตร์การศึกษดนตรี คณะครุศาสตร์	๘๐,๐๐๐	ผศ.ดร.เกษสุดา บุรณพันธ์ศักดิ์
๒๖	โครงการติดตาม รายงานผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์ เพื่อผลิตและพัฒนารวมทั้งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ สู่การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	๒๔๐,๐๐๐	ดร.พัชนี กุลพานันท์

คำชี้แจง

1. แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใหม่ที่กำหนดเท่านั้น โดยให้จัดทำ 3 ชุด และลงลายมือชื่อผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ (คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน) ส่วนผู้อนุมัติกองนโยบายฯ จะนำเสนอต่ออธิการบดีลงนามต่อไป

2. การดำเนินการเซ็นสัญญาสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสัญญา 2 ฉบับ และให้ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ทั้งผู้ร่วมโครงการทั้งหมด และลงชื่อพยานในหน่วยงาน 1 คน (คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงาน) ส่วนพยานคนที่ 2 กองนโยบายฯ จะนำเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนำเสนอให้อธิการบดีลงนามต่อไป

3. สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ shorturl.asia/XPjQe หรือทางเว็บไซต์ของกองนโยบายฯ และแผน

๔. ให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร และรวบรวมไฟล์เป็นหน่วยงานจัดส่งมาทาง E - mail plan_bru@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔